

Mộ thánh Tiến sĩ Teresa of Avila được mở ra ngày 28/8/2024 và các thánh tích không hề bị tiêu hủy.

Thanh Quảng sdb – (Ateleia)



Hình ảnh của ALBA DE TORMES AL DÍA ngày 29/8/2024

Sau 110 năm, ngôi mộ của vị Thánh Tiến sĩ vĩ đại người Tây Ban Nha của Giáo hội đã được mở ra để nghiên cứu. Thi hài của Thánh Nhân vẫn được bảo quản.

Một nhóm các nhà nghiên cứu sẽ dành bốn ngày liên tiếp để nghiên cứu thi hài Thánh Teresa thành Avila, sau khi ngôi mộ của bà được mở ra vào ngày 28 tháng 8 2024. Vị Thánh Tiến sĩ của Giáo hội đã yên nghỉ tại thị trấn nơi bà qua đời, ở phía tây bắc Tây Ban Nha, Alba de Tormes này.

Teresa qua đời vào năm 1582 và trong những thế kỷ sau đó, người ta rất quan tâm đến việc thu thập thánh tích của bà, tức là một phần xương hoặc thân xác của bà. Điều này dẫn đến việc một số hài cốt của bà được phân tán đi khắp châu Âu; tuy nhiên, phần lớn, bao gồm trái tim và cánh tay của bà, được giữ cẩn thận tại thị trấn nơi bà qua đời, trên Dòng Sông Tormes xinh đẹp.

Trên thực tế, để mở bình đựng hài cốt của bà, cần có 10 chìa khóa riêng biệt; ba chìa trong số này thường được giữ ở Rome.

[Bạn có thể **xem video**

<https://www.youtube.com/watch?v=oAPYk4JCAZ4>

cho thấy các tu sĩ dòng Cát Minh di chuyển bình đựng tro cốt từ

nhà nguyện đến căn phòng nơi các nhà nghiên cứu sẽ nghiên cứu học hỏi.]

Khi mở mộ của bà vào ngày 28/8/2024, các nhà nghiên cứu có thể xác định rằng hài cốt của vị thánh vẫn còn nguyên vẹn như lần cuối cùng ngôi mộ được mở ra vào năm 1914.

Các Cha dòng Cát Minh: Marco Chiesa, tổng cố vấn của Dòng Cát Minh Nhiệm Nhật, và Miguel Ángel González, bề trên của Tu viện Alba de Tormes, đã trình bày chi tiết về tiến trình công việc này, Đài ABC Castilla y León đưa tin, đặc biệt xác minh rằng hài cốt của vị thánh vẫn còn nguyên như trong các bức ảnh từ năm 1914.

Cha Chiesa giải thích rằng các nhà nghiên cứu hy vọng có thể xác định thêm về cuộc đời của vị thánh, bao gồm các bệnh tật mà bà đã mắc phải. Họ cũng đặt mục tiêu quyết định cách bảo quản thánh tích cho tương lai

Cha cho biết nghiên cứu này nhằm mục đích "tìm hiểu rõ hơn về vị thánh, các thánh tích của bà, những năm cuối đời của bà được bao trùm bằng những cơn đau". Ví dụ, vị linh mục lưu ý, "người ta đã phát hiện rằng bà bị gai canxi ở chân, khiến bà không thể đi lại [mà không đau], nhưng bà đã đi bộ và đến Alba de Tormes. Và bà mong muốn được tiếp tục."

Trong bình đựng tro cốt, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy biên niên sử về việc di chuyển thi thể của bà trong tu viện vào năm 1754, cũng như các bức ảnh từ năm 1914.

Cha González chia sẻ niềm vui, khi thấy thi thể, mặc dù cha nói thêm rằng việc phát hiện ra điều này là điều đã được dự đoán, đặc biệt là trái tim và cánh tay, được bảo quản bên cạnh bình đựng tro cốt trong các hộp đựng thánh tích bằng thủy tinh, không bị phân hủy.

Cha cho biết nghiên cứu sẽ được thực hiện trong ba giai đoạn riêng biệt, trong vài tháng tới, khi kết thúc, kết quả sẽ được công bố cho mọi người hay biết.



Mồ của Thánh Tê rê sa Avila được khai mở, mọi sự vẫn được giữ nguyên vẹn, không bị tiêu hủy theo thời gian...